



HƯNG HÀ Kiểm tra, giám sát cố trọng tâm, trọng điểm

Công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Hưng Hà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, sát nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời ngăn ngừa sai phạm.



Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW tại Trạm Y tế xã Tiến Đức (Hưng Hà).

những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm như công tác quy hoạch và quản lý, sử dụng đất đai; công tác quản lý tài chính, ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; chính sách xã hội; công tác rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026, xây dựng nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 và một số lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm. Hàng năm, 100% đảng ủy xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều thực hiện cuộc kiểm tra 4 nội dung theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo ông Lê Tuấn Phong, thôn Tam Đường, xã Tiến Đức, ông cũng như nhiều đảng viên khác đánh giá cao việc tăng cường kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm. Không chỉ phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn sai phạm mà còn tạo niềm tin trong nhân dân, qua đó tăng hiệu quả trong huy động các nguồn lực đầu tư, hạn chế tối đa đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân về các lĩnh vực này, tạo môi trường ổn định thuận lợi để phát triển. Ngoài ra, cấp ủy, UBKT các cấp còn chú trọng kiểm tra việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. UBKT hai cấp đã thực hiện 6 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng và 5 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận 4 đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật (1 cách chức, 3 khiển trách).

Cùng với đó, các cuộc giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp trong huyện thời gian qua tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình KTGS của cấp ủy, UBKT các cấp; việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị, những lĩnh vực nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm... Thông qua giám sát đã chỉ rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, phát hiện và ngăn ngừa những sai phạm có thể xảy ra. Trên cơ sở đó, cấp ủy, tổ chức đảng đề ra các biện pháp chỉ đạo sát thực hơn, đồng thời xem xét, xử lý kịp thời những tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm. Trong nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy, UBKT hai cấp trong huyện đã thi hành kỷ luật 198 đảng viên, qua đó góp phần cảnh báo, răn đe, phòng ngừa sai phạm trong tổ chức đảng cũng như trong cán bộ, đảng viên, góp phần giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Chú trọng lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm

Ông Đặng Xuân Cường, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tiến Đức cho biết: Chương trình kiểm tra, giám sát (KTGS) hàng năm đều được Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã xây dựng có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở quy định của cấp trên và tình hình thực tế tại địa phương, trong đó luôn có một cuộc kiểm tra 4 nội dung: việc tổ chức thực hiện thu, chi tài chính, ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; chính sách xã hội đối với đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và một số cán bộ, đảng viên có

liên quan. Các nội dung kiểm tra đều là những vấn đề nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, vì vậy việc thực hiện kiểm tra thường xuyên đã góp phần chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn sai phạm. Điển hình, qua kiểm tra Đảng ủy xã đã kịp thời chỉ ra các thiếu sót, khuyết điểm như: còn tồn đọng hồ sơ để nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số hộ dân từ năm 2014 đến nay chưa được giải quyết kịp thời; tình trạng tranh chấp đất đai còn diễn ra phức tạp, nhất là người thân trong gia đình, dòng họ và các họ liên kế; một số diện tích đất công ích bỏ không, không canh tác; việc quy hoạch

sử dụng đất, khai thác nguồn thu cho ngân sách địa phương để đầu tư còn hạn chế... Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã đã yêu cầu có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã đã hoàn thành 3/5 cuộc KTGS, nội dung các cuộc KTGS đều bám sát nhiệm vụ trọng tâm, được cán bộ, đảng viên đánh giá cao. Theo bà Nguyễn Thị Thuận, Bí thư Chi bộ, Trạm trưởng Trạm Y tế xã: Vừa qua, UBKT Đảng ủy xã đã tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới tại đơn vị. Đây là dịp để chúng tôi nhìn nhận lại những kết quả mình đã đạt được cũng như những hạn chế, thiếu sót, từ đó có biện pháp khắc phục để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn. Tôi thấy những cuộc giám sát như thế này rất hiệu quả, nên được tiến hành thường xuyên.

Bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Ông Trần Minh Tuấn, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Hưng Hà cho biết: Trong nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy, UBKT các cấp trong huyện đã xây dựng và thực hiện hơn 500 cuộc kiểm tra, trong đó chú trọng kiểm tra



Chuyển đổi cơ cấu cây trồng giúp nhiều người dân xã Chí Hòa (Hưng Hà) nâng cao thu nhập.

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS VŨ LĂNG Chuẩn bị tốt điều kiện bước vào năm học mới

Trước khi bước vào năm học 2023 - 2024, Trường Tiểu học và THCS Vũ Lăng (Tiền Hải) đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, đồ dùng học tập nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ dạy và học.

Về Trường Tiểu học và THCS Vũ Lăng những ngày này, các thầy cô giáo đang tập trung rà soát các trang thiết bị dạy học, sách vở, tổ chức vệ sinh khuôn viên trường lớp trước khi bước vào năm học mới. Bà Tô Thị Thủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học và THCS Vũ Lăng đạt nhiều thành tích trong dạy và học: Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; thi học sinh giỏi xếp thứ tư toàn huyện, tăng 4 bậc so với năm học trước, có 1 em tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt giải nhì; chất lượng giáo dục đạt trả xếp thứ hai các trường liên cấp...

Năm học 2023 - 2024, Trường Tiểu học và THCS Vũ Lăng có 717 học sinh với 18 lớp và 9 phòng bộ môn. Thời gian từ nay đến ngày khai giảng năm học mới không còn nhiều, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của ngành và của địa phương, nhà trường đã rà soát, thống nhất các giải pháp triển khai nhiệm vụ năm học, phân bổ ổn định nền nếp dạy và học ngay từ đầu năm học. Để tạo môi trường tốt nhất cho học sinh, nhà trường đã chủ động trang trí, tu sửa khuôn viên, trường lớp, trồng thêm nhiều cây xanh và hoa, bố trí lại góc thiên nhiên, bảo đảm môi trường luôn xanh, sạch, đẹp.

Trong năm học 2023 - 2024, các thầy cô giáo đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức tham gia lớp tập huấn sách giáo khoa lớp 8. Tổ chức tọa đàm trong nhóm để chọn các bộ sách phù hợp với địa phương để giảng dạy. Xây dựng chuyên đề về phương pháp giảng dạy, sử dụng thiết bị nâng cao tay nghề cho giáo viên. Tổ chức lấy ý kiến tổ chuyên môn để mua tư liệu dạy học, tư liệu tham khảo, bổ sung kịp thời nguồn tư liệu cho các môn học. Nhà trường bố trí giáo viên ở các lớp học bảo đảm theo yêu cầu, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc lựa chọn, sắp xếp giáo viên phụ trách lớp 1 và lớp 9. Đối với lớp 1, trẻ còn nhiều bỡ ngỡ

khi bước vào môi trường mới, nhà trường thực hiện tốt công tác phối hợp với phụ huynh tư vấn hỗ trợ để giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tinh cảm, trí tuệ, từng bước hình thành nhân cách của trẻ. Từ đó cập nhật những kiến thức mới trong công tác quản lý, dạy học, góp phần bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo trong năm học 2023 - 2024.

Ngoài ra, nhà trường còn huy động nguồn xã hội hóa hỗ trợ mua máy tính cho học sinh học tập. Tăng cường phối hợp với gia đình học sinh giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Em

Đẩy mạnh cải cách hành chính lĩnh vực tư pháp

Hướng tới mục tiêu xây dựng ngành ngày càng trong sạch, vững mạnh, hiện đại, ngành tư pháp Thái Bình triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn với cải cách tư pháp, tạo chuyển biến tích cực trong thực thi công vụ, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

Với phương châm "Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả", ngành tư pháp đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, chủ động xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung, thời gian, tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chất lượng cao, cải cách chế độ công vụ, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số... đáp ứng yêu cầu phát triển chung của ngành và phục vụ nhân dân tốt hơn. Nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) được lồng ghép với phong trào thi đua của ngành, đồng thời lấy kết quả CCHC là một trong những tiêu chí xét thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hàng năm. Bên cạnh việc chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, Sở Tư pháp luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành. Công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, cải cách TTHC được tập trung nâng cao chất lượng. Sở chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện, đầy đủ TTHC tiếp nhận, giải quyết, bảo đảm tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Toàn ngành đã đẩy mạnh ứng dụng, cập nhật các phần mềm phục vụ hoạt động quản lý, xử lý nghiệp vụ, phần mềm mở cửa liên thông... trong theo dõi quá trình tiếp nhận, xác minh, luân chuyển, giải quyết và trả

kết quả sớm nhất cho tổ chức, cá nhân. 100% cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử công vụ nên đã rút ngắn thời gian, giảm tỷ lệ chậm hạn, tăng hiệu quả chính xác của công việc, góp phần chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa việc giải quyết TTHC. Địa chỉ tiếp nhận, xử lý các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc giải quyết TTHC được nghiêm túc công khai, bảo đảm đúng quy định, phục vụ tốt tổ chức, cá nhân, qua đó kịp thời chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Ông Mạnh Đình Thịnh, xã Thụy Văn (Thái Thụy) chia sẻ: Khi trực tiếp giải quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực tư pháp, tôi và nhiều người dân địa phương cảm thấy sự thay đổi rõ nét và tích cực. Thời gian giải quyết TTHC được rút ngắn, tiết kiệm rất nhiều chi phí cho người dân. Cán bộ, công chức, viên chức được phân công đảm nhiệm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả là người có năng lực chuyên môn tốt, tận tâm với công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ lịch sự.

cho gần 5.000 đại biểu, đăng tải gần 200 tin, bài về lĩnh vực tư pháp, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sở Tư pháp đang thực hiện cung cấp trực tuyến 67 dịch vụ công toàn trình, 118 dịch vụ công một phần. Đến ngày 31/7, đơn vị đã tiếp nhận 15.302 hồ sơ TTHC, trong đó đã giải quyết 13.491 hồ sơ, số hồ sơ còn lại đang giải quyết theo phương án "5 tại chỗ" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Ông Trần Hữu Hiệp, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: Thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh CCHC, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực hành chính tư pháp tại cơ sở, triển khai hiệu quả kế hoạch rà soát, đánh giá, đơn giản hóa TTHC lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số, hướng tới xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số tại địa phương. Cùng với đó, triển khai hiệu quả phần mềm ứng dụng trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, hỗ trợ tư pháp, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Duy trì vận hành hiệu quả cổng thông tin điện tử của đơn vị bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về chính sách, pháp luật mới về CCHC, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đơn giản hóa bảo đảm giải quyết TTHC chuyển hóa, nhanh gọn, hiệu quả, đúng quy định.

TRINH CƯỜNG



Người dân tiếp cận thông tin thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp tại UBND thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ).

Lê Tiến Đạt, lớp 8B chia sẻ: Chuẩn bị cho năm học mới, chúng em đã chủ động ôn tập hè, củng cố lại kiến thức trong năm học vừa qua một cách chu đáo và chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập, sách giáo khoa.

Không chỉ riêng em mà hầu hết các bạn đều háo hức chờ đón ngày khai giảng năm học mới. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cùng sự chủ động, linh hoạt của đội ngũ cán bộ, giáo viên, tin tưởng năm học 2023 -

2024 Trường Tiểu học và THCS Vũ Lăng tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả cao, góp phần vào thành tích chung của ngành giáo dục huyện Tiền Hải.

MANH THẮNG



Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Vũ Lăng kiểm tra hệ thống máy tính bảo đảm hoạt động tốt chuẩn bị cho năm học mới.